

พม.ทำวิจัยห่วงใยคนพิการ ชูสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัด "การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554" เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคนพิการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนด้านคนพิการ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และคนพิการ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

นายสันติ พร้อมพัฒน รมว.พม. กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ถือเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งนี้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความท้าทายใหม่ๆ

อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านคนพิการ กำหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกด้าน และนำผลงานวิจัยไปปรับใช้เพื่อพัฒนางานด้านคนพิการ

ดังนั้นเพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยองค์ความรู้ด้านคนพิการใหม่ๆ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติขึ้นทุกปี โดยปีที่แล้วได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 7 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการด้านคนพิการของประเทศไทย

สำหรับในปี 2554 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับผิดชอบดำเนินการ และกำหนดประเด็นหลัก "การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Inclusive Society)" ประกอบด้วยหลักการ 4 ประการ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล การสร้างความมั่นคงทางด้านการคลังเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างพลังจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคประชาชน และในวันนี้ จะได้ลงนามบันทึกความร่วมมือบูรณาการวิชาการกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ คณะ

ศุภกาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำนัก
วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การ
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การสร้างสังคมที่คนไทย
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" โดยนายแพทย์ประเวศ วะสี
ราชภัฏอวโสและประธานสมัชชาปฏิรูปการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ จำนวน 16 เรื่อง การลงนามบันทึก
ความร่วมมือบูรณาการทางวิชาการด้านคนพิการการ
มอบทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ
จำนวน 10 สถาบัน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
และนวัตกรรมดีเด่นด้านคนพิการ ซึ่งจะได้นำไป
ขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อน
และพัฒนางานด้านคนพิการต่อไป โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
องค์กรด้านคนพิการ คนพิการ ตลอดจนผู้สนใจ
ทั่วไป จำนวน 400 คน

รมว.พม. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานพัฒนาคน
พิการ เป็นงานสำคัญที่กระทรวงฯ ตั้งใจที่จะพัฒนา
และขับเคลื่อนให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เนื่องจากยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่มีความรู้ความ
สามารถ แต่ยังขาดโอกาสและสาธารณูปโภคต่างๆ
รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพ เช่น รถวีลแชร์ ในส่วนนี้
กระทรวงฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อม
ทั้งปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีความ
ตระหนักในเรื่องนี้และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อผู้พิการให้มากยิ่งขึ้น